



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติ(ภาค ข.) และ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นั้น

บัดนี้ การสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร

บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้อ้อเป็นอันยกเลิก

การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีเงื่อนไขตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และเพิ่มเติมดังนี้

๑.ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ภายใน ๑๕ วันทำการ ถือว่าสละสิทธิ์

๒.การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่สอบได้ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๓.องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจะแจ้งให้ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ มารายงานตัว หลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรีชา ศรีสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัด สำนักปลัด

ลำดับ	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายวีรศักดิ์ ผาดี	

รับรองถูกต้อง

(นายปรีชา ศรีสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ